

Số: 16/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 1996

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh phong trào trồng cây, bảo vệ rừng và cây xanh

Trong những năm qua, thành phố đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào trồng cây, bảo vệ rừng và cây xanh. Riêng trong năm 1995, thành phố Hồ Chí Minh đã trồng được 499 ha rừng phòng hộ môi trường, 2.200 ha rừng sản xuất và 508.000 cây phân tán, trong đó có 250.000 cây trồng trong trường học. Đã bảo vệ tốt 24.829 ha rừng phòng hộ và 2.200 ha rừng sản xuất. Đạt được kết quả trên là do sự nỗ lực phấn đấu to lớn của nhân dân, các huyện quận và của các cán bộ công nhân viên đang làm nhiệm vụ trồng rừng, bảo vệ rừng trên toàn địa bàn thành phố.

Tuy nhiên phong trào trồng cây gây rừng, quản lý bảo vệ rừng chưa đồng đều và phát triển chưa cao, tình hình chặt phá rừng vẫn còn xảy ra. Công tác giao khoán rừng cho nhân dân để chăm sóc bảo vệ chưa được đẩy mạnh. Công tác quy hoạch xác định diện tích rừng và hệ thống cây xanh phòng hộ môi trường của thành phố tiến hành còn chậm.

Nhằm phát huy hơn nữa các thành quả trong năm qua và khắc phục những mặt tồn tại của năm 1995, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ trồng cây, bảo vệ rừng của năm 1996 như sau :

1/ Phát động Tết trồng cây toàn thành phố vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ 19/5/1996 làm cho thành phố thêm sạch-đẹp, xanh tươi. Đối với nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1996, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo trồng 400 ha rừng phòng hộ, 130.000 cây trong trường học, quản lý chăm sóc và bảo vệ 29.428 ha rừng phòng hộ của thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Kế hoạch thành phố, Sở Tài chính cùng các quận, huyện sớm giải quyết đủ vốn chuẩn bị giống tốt để trồng rừng cho năm 1996 đạt được kết quả cao.

2/ Đẩy mạnh công tác trồng cây phủ xanh trong khuôn viên cơ quan, trường học, chung quanh nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp, doanh trại quân đội, ven đường, dọc theo tuyến kinh, ven sông rạch... nhằm tăng độ che phủ và cải thiện môi trường đô thị đang bị ô nhiễm nặng.

3/ Tích cực bảo vệ rừng và cây xanh hiện có, đẩy mạnh việc giao đất khoán rừng cho các đơn vị, hộ dân để chăm sóc bảo vệ, góp phần ổn định đời sống nhân

dân làm nghề rừng. Vận động nhân dân cùng Nhà nước phòng chống cháy rừng, nhất là vào mùa khô.

4/ Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là công tác giống để nâng cao năng suất và chất lượng rừng, đẩy mạnh công tác khuyến lâm đến tận cơ sở và hộ dân.

5/ Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc vận động trồng cây xanh và tổ chức “Hội thi mái trường xanh thành phố”, nhằm giáo dục hướng dẫn cho các em tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ cây xanh, giúp các em ý thức về môi trường sống, yêu thiên nhiên, cảnh quan...

6/ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Sở Địa chính, Sở Giao thông công chánh, Kiến trúc sư trưởng thành phố và Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố tiến hành ngay công tác quy hoạch hệ thống rừng và cây xanh ổn định, lâu dài của thành phố. Xác định rõ diện tích, vị trí từng khu rừng, dãy rừng trên từng quận, huyện cụ thể, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt vào cuối năm 1996.

7/ Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành có liên quan : Ủy ban Kế hoạch thành phố, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giao thông công chánh, Địa chính và các quận, huyện, đoàn thể, báo, đài... triển khai thực hiện Chỉ thị này và báo cáo từng tháng về Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo kịp thời.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**

Trương Tấn Sang